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  เมื่อในที่ประชุมพร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม
นั่งประจำทีแ่ล้ว นายสมทรง วงศ์สาลี ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน 17 คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังตอ่ไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้เข้า 
(ประธานสภาฯ) ร่วมประชุมในครั้งนี้ 
  1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน รายงานขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
มีกำหนด 1 วัน ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายอำเภอลำปลายมาศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความจำเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จึงอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 
15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมทรง  วงศ์สาลี -ไม่มี- 
(ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ข้อกฎหมาย 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
 
 

/ข้อ 15... 
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  ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ 

  (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่ง
ว่างลง 

  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิน่เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงความรู้ความสามารถอันจะเปน็ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
วรรคหนึ่ง ให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

  ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิน่ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน ให้มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมี
ผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือก
ด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อน 
หลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวน
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง 

  ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ตาม 
ลำดับหมายเลข 

 
/ให้สมาชิก... 
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  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง 
แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก่อนหลัง แล้วให้จัดทำ
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ไดร้ับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

นายสมทรง  วงศ์สาลี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเลือก 
(ประธานสภาฯ)  เลขานุการสภา หรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควร

ให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน พร้อมผู้รับรองสองคน 

นายไชยวัฒน์  วงศ์จันทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่12) กระผมนายไชยวัฒน์ วงศ์จันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่12 ขอเสนอนายสมพงษ์  

ลากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่2 เป็นเลขานุการสภา อบต.แสลงพัน  
  ผู้รับรอง 1. นางนางน้อย  ผ่านสอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
   2. นายสาคร  ประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

นายสมทรง  วงศส์าลี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรให้เป็นเลขานุการสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี จะขอมติที่ประชุม

สภาฯ... สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบ ให้นายสมพงษ์ ลากูล สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที ่2 เป็น เลขานุการสภา อบต.แสลงพัน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหน้ายสมพงษ์ ลากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็น เลขานุการสภา 
อบต.แสลงพัน 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 14 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง (ประธานสภา / รองประธานสภา 

/ นายสมพงษ์ ลากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่2) 
   ประธานสภาฯ เชิญนายสมพงษ์ ลากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภา อบต.แสลงพัน 
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 3.2 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    แสลงพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นายสมทรง  วงศ์สาลี   ขอเชิญท่านนายก อบต.แสลงพัน ได้ชีแ้จงการขอพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด  
(ประธานสภาฯ) เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญครับ 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.แสลงพัน) กระผม นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอมอบให้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางสาววิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(รองปลัด อบต.) ดิฉันนางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอ

ชี้แจงรายละเอียดการขอพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีความจำเป็นเร่งด่วน
เพ่ือดำเนินการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเร่ง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2566   

   ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลัง 
มีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนทีเ่หลือได ้
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  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน 

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  รายละเอียดสถานะการเงินการคลัง และรายละเอียดยอดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

  1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ หลังการตรวจสอบยอดเงินและเงินฝาก
ตามกฎหมายแล้ว จำนวน 48,004,156.59 บาท 

   2. สำรองด้านบุคลากร (3 เดือน) จำนวน 21,255,081 บาท 
   3. สำรองกรณีสาธารณภัย 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 จำนวน 26,749,075.59 บาท 
  เงินคงเหลือสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย จำนวน 21,749,075.59 บาท 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.แสลงพัน) กระผม นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สำหรับการ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ โครงการที่กระผม
และคณะผู้บริหารได้ปรึกษากัน ได้ใช้หลักในการพัฒนาท้องถิ่น ในตำบลของเรา 
มียุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองช่าง จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 10,259,300 
บาท และยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกองการศึกษาฯ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 
1,034,200 บาท โดยรายละเอียดแต่ละโครงการ ขอมอบให้ผู้อำนวยการกอง
ช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายชัยพร  ชินไธสง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ผู้อำนวยการกองช่าง) กระผม นายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามทีท่่านนายก อบต. มีโครงการ 

ที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน
โคกใหม่ - ทุง่นา (สวนนายเสือ ประทุม ถึง นานายบุญเมือง ฝาคำ)  
  - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 283096 E 1660009 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 283144 E 1660269 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 265.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.75 ลูกบาศก์เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
(งบประมาณ 45,000.- บาท) 

   2. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 
(สายทางบ้านหนองระนาม - ที่นานางอำพล สีดา - ป่าช้าบ้านหนองตาหล่า - ถนน 
226)   

   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 281713 E 1656064 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 281928 E 1657258 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,230.00 
เมตร สูงจากระดับทุ่งนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 750,000.- บาท) 

/3. โครงการ...  
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   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 

(สายทางบ้านนายสุครีพ สุมาลี - ป่าช้า)  
    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 282785 E 1659351 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 282794 E 1659165 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  

  (งบประมาณ 400,900.- บาท) 

   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5  
(สายทางบ้านนางนภาพร คิดการ - บ้านนางปราณีต หาดี) 

    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 284745 E 1661403 จุดสิ้นสุดโครงการ            
พิกัด N 284888 E 1661390 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   

  (งบประมาณ 234,200.- บาท) 

   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6    
(สายทางบ้านนายอัคคี แพทย์มด - บ้านนางวิชุดา จันที) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 279572 E 1655868 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 279593 E 16555950 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร               
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   

  (งบประมาณ 236,000.- บาท) 

   6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนน 
คสล. บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 (ต่อท่อระบายน้ำเดิมถึงที่นานายอดิศักดิ์ ทองพราว) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1661664 E 284118 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 1661661 E 284069 ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 41 ท่อน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 115,200.- บาท) 

   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองตาหล่าไป
หนองหว้า (ต่อของเดิม)  

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1656504 E 282829 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N 1656357 E 282887 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพนั 

  (งบประมาณ 322,500.- บาท) 
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   8. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 
   - ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 335 ท่อน 

จำนวนบ่อพัก 38 บ่อ ขยายถนน คสล. กว้าง 5.50 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 935.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 1,551,000.- บาท) 

   9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 
สองข้างทางบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านนางสมจิตร พิมพ์โคตร ถึง
สี่แยกกลางหมู่บ้าน) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 280423 E 1657945 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 280583 E 1658001 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 948.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 282 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 1,524,000.- บาท) 

   10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 
บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางถนนข้างทวีกิจบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ)  

    - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 280529  E 1658100 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 280455 E 1658048 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อม
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 165.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 450,000.- บาท) 

   11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
และขยายถนน คสล. บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางหน้า อบต.แสลงพัน 
- ศาลาประชาคมสามแยกบ้านสี่เหลี่ยมเจริญไปบ้านบุขี้เหล็ก) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 280581 E 1657822 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 280417 E 1657833 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 232 ท่อน 
และขนาด 0.60 เมตร จำนวน 204 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 2,112,000.- บาท) 
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   12. โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยบุก้านตง บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 
   - จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด N 1661676 E 281813 ท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 450,000.- บาท) 

   13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.
บ้านสามเขย หมู่ที่ 13 (ต่อตัวเดิมบ้านนางบังอร ถอนอก ถึงบ้านนายบัญชา เขต
หนองบัว)  

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1659118 E 279449 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 1659121 E 279387 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 112,200.- บาท) 

   14. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 (สาย
ทางบ้านโคกใหม่พัฒนา - ลำห้วยแสลงพัน ศาลปู่ตา (หลังวัดโคกใหม่คงคาราม) 
ถึงลำห้วยแสลงพัน (คลองอีสานเขียว)) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 283257 E 1659747 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกดั N 284341 E 1659028 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 580.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 310,000.- บาท) 

   15. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
และขยายถนน คสล. บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 (ภายในหมู่บ้าน)  

    - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1662336 E 281739 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 1662270 E 281729 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 71 ท่อน บ่อพักจำนวน 9 บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 321,000.- บาท) 

   16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา      
หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านนายลำไพ ศรีอำนาจ ไปที่นานายประวิทย์)  

    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1655885 E 280671 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 1655834 E 280168 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 487,600.- บาท) 
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    17. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 (สายทาง

บ้านนางบัวลา ไปบ้านนางบัวไข)   
    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1655812 E 279955 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 1655924 E 280000 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 361,500.- บาท) 

    18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนน 
คสล.บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยศิริภัทร์ 4 บ้านนายชาติชาย วงศ์คำ - 
บ้านนายอุทิศ หมอนยาว) 

    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1661937 E 284048 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 1661960 E 283908 ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 135 ท่อน
พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 476,200.- บาท) 

   19. โครงการต่อเติมรั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสลงพัน (แห่งที่ ๑)  
   - ขนาดสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 88.00 เมตร ตาม

รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  (งบประมาณ 69,700.- บาท) 

   20. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
แสลงพัน (แห่งที่ ๑) บ้านแสลงพัน หมู่ที ่7  

    - ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.90 เมตร 
และขนาดกว้าง 6.70 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 468,900.- บาท) 

   21. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
แสลงพัน (แห่งที่ ๒ วัดศรีสวัสดิ์) บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 

   - ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.17 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 495,600.- บาท) 

   จำนวนโครงการทั้งหมดที่ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีทัง้สิ้น 21 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,293,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้า
หมื่นสามพันหา้ร้อยบาทถ้วน) ครับ 
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นายสมทรง  วงศ์สาลี   ตามทีผู่้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) โครงการ ต่อที่ประชุม จำนวน 21 โครงการ ต่อไปจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน ได้พิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการ ตามลำดับแต่ละ
โครงการ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย หรือไม ่เชิญครับ 

นางสาวทิพเนตร  ฝาคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) ดิฉัน นางสาวทิพเนตร ฝาคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่

จะจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 1 เพราะว่าหมู่ที่ 1 เคยส่งโครงการเกี่ยวกับน้ำประปา 
เข้ามา เลยอยากทราบว่าทำไมถึงทำไม่ได้ ปัญหาน้ำประปาของหมู่ที่ 1 เป็นปัญหาที่
เรื้อรังมานาน บางครั้งน้ำก็ดำก็ขุ่น เป็นฝุ่นละออง ปรับปรุงและซ่อมแซมมาก็หลาย
ครั้ง ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ก็เลยขอให้ส่งโครงการนี้เข้ามา แต่พอมาอ่านเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 1 แล้ว เลยคิดว่าไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่เพราะประชาชนอยากได้โครงการน้ำประปา 

นายสมทรง  วงศ์สาลี   ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงและอธิบายให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
(ประธานสภาฯ) ได้ทราบครับ 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร   สำหรับโครงการของหมู่ที่ 1 ที่เคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาเข้ามานั้น ใน 
(นายก อบต.แสลงพัน) เรื่องนี้กระผมได้ให้กองช่างออกไปสำรวจแล้ว และกองช่างก็ได้แจ้งว่าไม่สามารถ

ที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากยังสามารถใช้น้ำประปาจากโครงการเก่าที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้ คือยังสามารถใช้การโครงการเก่าได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น กระผมก็เลยเสนอ
ว่าให้เลือกโครงการอ่ืนของหมู่ที่ 1 ที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยให้กอง
ช่างไปสำรวจและพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้เลือกโครงการหินคลุกเข้ามา 
ไม่ทราบว่ากองช่างได้ชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกฯ หรือไม่ เพราะ
ทางกองช่างได้มาแจ้งกับกระผมว่าโครงการน้ำประปานั้น ติดปัญหา ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจากพ้ืนที่ในการก่อสร้างไม่เพียงพอ และโครงการน้ำบาดาล
โครงการเก่าก็ยังสามารถใช้งานได้ และในกรณีที่น้ำดำน้ำขุ่นก็เกิดขึ้นบางโอกาส 
คือทุกหมู่บ้านก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน เวลาหน้าแล้ง ระดับน้ำก็จะน้อย ถ้าจะแก้ 
ปัญหาก็คงต้องหาพื้นท่ีใหม่หรือปรับปรุงโครงการเก่า 

นางสาวทิพเนตร  ฝาคำ   ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคลองอีสานเขียว ในตอนนี้มีรถขุดดินวิ่งไปมา ทำให้ถนน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) เป็นหลุมเป็นบ่อ เลยอยากจะขอให้ผู้บริหารได้เข้าไปตรวจดู เพราะเกรงว่าถ้าถึง

หน้าฝนแล้วจะลำบาก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลงหินคลุก 

นายสาคร  ประทุม   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) กระผม นายสาคร ประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ  

หินคลุก บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ในเรื่องความยาวของโครงการ ซึ่งระบุความ 
ยาวไว้ 265 เมตร กระผมคิดว่าความยาวไม่น่าจะใช่ 265 เมตร เพราะไปถึง 
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  คลองอีสานเขียวก็ประมาณ 300 กว่าเมตรแล้ว แบบนี้จะไปถึงคลองอีสานเขียว

ไหมครับ แค่ 200 กว่าเมตร ไปริมหนองฝั่งหนองก็หมดแล้วครับ ขอให้ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งได้อธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร   ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 ทราบว่า ในกรณีนี้ กระผมได้พูดคุย 
(นายก อบต.แสลงพัน) กับช่างประเทืองแล้ว ในส่วนนี้จากวัดเราได้ คสล. แล้ว ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 100 

กว่าเมตร จากจุดทีจ่าก คสล. ไป เราจะไปทำตรงนั้น นั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ
นี้ และโครงการ คสล. ของหมู่ที่ 15 ทีอ่ยู่ในข้อบัญญัติฯ ไปไม่ถึงคลองอีสานเขียว 
แต่เนื่องจากว่ามีประชาชนเดือดร้อนเยอะ ก็เลยทำหินคลุกให้ต่อจาก คสล. 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) กระผม นายประพันธ์ เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 จากที่ได้ฟังรายงานสถานะ 

ทางการเงินที่เราจะใช้ในการจ่ายขาดเงินสะสม โดยสามารถใช้ได้ประมาณ 21 
ล้านกว่าบาท แต่ในครั้งนี้สมาชิกฯ แต่ละหมู่บ้านได้แบ่งสันปันส่วนกันมาแล้ว 
บางหมู่บ้านก็ได้เยอะ บางหมู่บ้านก็ได้น้อย บางหมู่บ้านก็ยังไม่ทราบเลยว่าจุดที่
จะดำเนินการนั้นอยู่ตรงไหน อย่างโครงการของหมู่ที่ 6 กระผมอยากสอบถามว่า 
ถนนคอนกรีตจากบ้านนายอัคคี แพทย์มด - บ้านนางวิชุดา จันที ความยาว 85 
เมตร ตรงนี้ประชาชนก็ลำบากเหมือนกัน เพราะเป็นถนนติดหมู่บ้านเลย แต่ถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อจริง ๆ ตอนแรกกระผมคิดว่าโครงการนี้จะได้เป็นของแถมจาก
ฝ่ายบริหาร เพราะโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องมีประชาคมหมู่บ้าน  
ใช่ไหมครับ อันดับหนึ่งคือความเดือดร้อนจริง ๆ อันดับสอง รองลงมา อันดับสาม 
ก็สำคัญรองลงไป แต่ทุกโครงการมีความสำคัญ ท่านนายกฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำประชาคมหมู่บ้าน ก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับสมาชิกสภาฯ จัดทำประชาคม
หมู่บ้าน แล้วก็ส่งเข้ามาให้กับ อบต. ของเรา แต่พอผ่านขั้นตอนนั้นแล้ว สมาชิกฯ 
เราก็ได้มีการประชุมเพ่ือเรียงลำดับโครงการกัน กระผมก็รู้สึกดีใจที่หมู่บ้านของ
กระผม โครงการตรงเป้าหมายแน่นอน ความเดือนร้อนของหมู่บ้านกระผม ก็บอก
ทั้งท่านนายก ทั้งผู้จัดทำโครงการ หลังจากที่ได้โครงการแล้วกระผมและสมาชิกฯ 
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ก็ได้ออกไปสำรวจ ออกไปดูความเดือนร้อนของประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน และก็พบว่าหลาย ๆ หมู่บ้านมีความเดือนร้อนจริง ๆ มีความต้องการตาม
ประชาคมหมู่บ้านที่ส่งเข้ามาก็ตรงตามแผนฯ ตรงตามเป้า แต่ปรากฏว่าโครงการ
ของหมู่ที่ 6 ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายอัคคี แพทย์มด - บ้านนางวิชุดา 
จันที) เป็นโครงการที่มีความสำคัญหรือมีความต้องการอยู่ลำดับที่ 3 หรือที่ 4 โดย
โครงการที่มีความสำคัญของหมู่บ้านลำดับที่ 1 คือ จากบ้านนางสายัณ เขียวอ้อม 
ไปถึงบ้านนายบุญเลิศ จันทำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนี้ชาวบ้านต้องการมาก 
ตอนแรกกองช่างก็ไปสำรวจ แล้วแจ้งว่ายังดีอยู่ เอาหินคลุกไปลง 3 - 4 รถ ก็
พอจะบรรเทาได้ แต่กระผมไม่ทราบว่าโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

 
/ฝ่ายบริหาร... 
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 ฝ่ายบริหารท่านคัดเลือกโครงการของหมู่ที่ 6 อย่างไรครับ เหตุใดกระผมถึงไม่

ทราบเรื่องเลย จะเรียกกระผมเข้ามาสอบถามว่าโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม
ตรงตามความต้องการของหมู่บ้านหรือไม่ ก็ได้ครับ หรืออย่างน้อยก็ขอให้โครงการ
ตรงกับประชาคมหมู่บ้าน กระผมไม่ทราบว่าท่านประธานสภาฯ ทราบเรื่องการ
นำโครงการของแต่ละหมู่บ้านมาจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ หรือไม่ และเหตุใดท่าน
ประธานสภาฯ จึงไม่เชิญสมาชิกสภาฯ เข้ามาพูดคุยกันก่อนว่า เราจะจ่ายขาดเงิน
สะสมแล้วนะ มีงบประมาณอยู่ 21 ล้าน จะใช้จ่าย 11 ล้าน แต่ละหมู่บ้านมีความ
ต้องการตรงไหนอย่างไร งบประมาณมีเท่านี้ จะใช้จ่ายโครงการเพียงเท่านี้ กระผม 
เพียงแค่อยากทราบว่าเหตุใดท่านประธานสภาฯ จึงไม่เชิญสมาชิกสภาฯ เข้ามา
ชี้แจงทำความเข้าใจให้ลงตัวก่อน ไม่ต้องเร่งรีบเปิดประชุมฯ จะได้มีเวลาปรึกษา 
หารือกันก่อนที่จะนำโครงการเสนอต่อที่ประชุมฯ ขอบคุณครับ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี   ขอเรียนต่อท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ว่า ในเรื่องของโครงการต่าง ๆ ที่นำ  
(ประธานสภาฯ) เสนอต่อที่ ประชุมสภาฯ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ตามที่เราได้พูดคุยกัน และได้

ออกสำรวจ ก็ให้ทำประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเสนอเข้ามา ยื่นมาทางกองช่างและ
ฝ่ายบริหาร แล้วฝ่ายบริหารก็ยื่นญัตติเสนอเข้ามาต่อที่ประชุมสภาฯ ก็เคยพูดคุย
กันว่าตรงไหนมีความเดือดร้อนก็ให้ทำประชาคมเสนอเข้ามา จะได้ดำเนินการจ่าย
ขาดเงินสะสม และลำดับต่อไปจะได้เชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงอีกครั้งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี ้ขอเชิญครับ 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.แสลงพัน) สำหรับโครงการที่นำเสนอเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม กระผมก็ได้ปรึกษากับทางกองช่าง

และฝ่ายนโยบายและแผน ในเรื่องโครงการที่นำเสนอขึ้นมา และเป็นฝ่ายของสมาชิก
สภาฯ ที่แนะนำเป็นโครงการเพ่ิมเติม เพราะบางโครงการก็ไม่มีในแผนพัฒนา แต่ก็
เพ่ิมเติมด้วยอำนาจของนายก โครงการทุกโครงการได้สอบถามจากกองช่างและจาก
ฝ่ายนโยบายและแผน ว่าสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านนำเสนอโครงการใดเข้ามาใน
แผนเพ่ิมเติม เลยได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการจัดทำโครงการเพ่ือเสนอจ่ายขาดเงินสะสม 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และเจ้าหน้าที่ท่ี 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่16)   เข้าร่วมการประชุม กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกหมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตง

พัฒนา ด้วยความเคารพครับ อย่างนี้ครับ เดี๋ยวที่เราจะคุยกันคือเรื่องของเงินสะสม 
ผมจะย้ำอีกนิดหนึ่งเรื่องเงินสะสมนะครับ เมื่อกี้สักครู่นี้ท่านรองปลัดฯ ได้ชี้แจง
คร่าวๆ ไปให้เราฟังแล้ว แต่ผมจะย้ำให้ฟังอีกนิดหนึ่งครับ ระเบียบฯ ข้อ 89 เรื่อง
การใช้เงินจ่ายขาดเขียนชัดเจนมากนะครับ ประกอบด้วย 3 ด้าน ผมมั่นใจว่าพวก
ท่านทราบกันด้วย ไม่ต่างจากที่ผมทราบด้วยนะครับ ผมจะไม่พูดรายละเอียดใน
ระเบียบฯ ข้อ 89 เนี่ย ผมมั่นใจว่าพวกท่านต้องทราบโดยเฉพาะฝ่ายผู้บริหาร
ต้องทราบครับว่าระเบียบฯ เขาใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับ ผมจะบอกอย่างนี้เลย  

 
/ผมเข้าเรื่อง... 
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  ผมเข้าเรื่องเลย ที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมลงพ้ืนที่กัน ไปดูความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 

ประชาชน กว่าจะรวมกลุ่มกันไดล้ำบากมากเลยครับ ท่านนายกครับ ท่านประธาน 
ผ่านท่านนายกครับ ลำบากมากเลยครับ เพราะมันต้องประกอบด้วยอีกหลาย ๆ 
อย่าง คือ 1. สมาชิกต้องมีความเข้าใจด้วยถึงจะลงไปด้วยกันได้ว่าเรากำลังจะทำ 
อะไร ให้พ่ีน้องประชาชนเขา พอเข้าใจแล้วทุนทรัพย์ครับ สำคัญเลย นำ้มันรถเอย 
ค่ากินเอย พวกผมก็ไม่เคยมีปัญหาครับ ก็ใช้เงินส่วนตัวนี่แหละครับ เพราะอยาก
ทำให้พ่ีน้องประชาชนเขาครับ เพราะทราบว่าเขาเดือดร้อน พวกผมเน่ียลงไปดูพ้ืนท่ี 
แต่ละที่ด้วยตาตัวเองเลย ไปทุกที่ที่สมาชิกต้องการให้ไป ไปดูความเดือดร้อนของ 
พ่ีน้องประชาชน แล้วรับทราบแล้วด้วย แล้วตอนที่ไปเนี่ย ไม่ได้ไปกันลำพังครับ 
มีเจ้าหน้าที่ในส่วนของช่างไปด้วย ก็คือมี ผอ. ไปด้วย เพราะต้องการให้ไปรับรู้ 
พร้อม ๆ กันเลย ไปรับทราบพร้อม ๆ กันเลย ว่าพ่ีน้องเขาเดือดร้อนอย่างนี้ จะได้ 
หาทางแก้ไขช่วยเหลือเขาได้ตามระเบียบฯ ข้อ 89 ในเร่ืองการใช้เงินสะสมเลยครับ  
พาไปดูเลยครับ เอาท้ังช่างทั้งอะไรไปดูเร่ืองจริง ๆ กันเลย ไปดูจริง ๆ เลย ไม่ใช่ว่า 
ดูเฉพาะหมู่บ้านผมหมู่บ้านเดียว ผมอยู่หมู่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา ไม่ใช่ดูหมู่ผม 
หมู่เดียว ไปดูทุกหมู่เลย ไปเห็นด้วยตาเลย ทีนี้พอไปเห็นมาแล้ว ช่างก็เห็นตาม 
เราก็ชี้ให้เห็น พ่ีน้องเขาก็บอกว่าเดือดร้อนอย่างนี้ เราก็ชี้ให้เห็น หลาย ๆ ส่วนอยู่ 
ในแผน ซ่ึงมีการทำประชาคมมาเรียบร้อยแล้ว รวมท้ังหมู่ 16 ของผม ทำประชาคม 
เรียบร้อยแล้วด้วย มีอยู่ในแผนอีกต่างหาก น่าเป็นที่สังเกตนะครับว่า ท่านใช้เงิน 
สะสมแบบนี้ตอบโจทย์พ่ีน้องประชาชนได้เหรอครับ อันนี้ไม่ใช่ข้อบัญญัตินะครับ 
อันนี้เงินสะสมนะครับ ช่างก็ทราบอยู่แล้ว ผมก็ชี้ให้ดูว่าหมู่บ้านผมได้เดือดร้อน 
อะไร แล้วเรียนด้วยความเคารพครับท่านนายกก็เข้าไปหมู่บ้านผมประจำ ท่านไม่ 
สังเกตบ้างเหรอครับ ท่านไม่ได้ดูเหรอครับ ว่ามันตรงตามท่ีผมขอไหม มันตรงตาม 
ที่ผมขอ ตรงตามที่ผมบอกความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชนไหม ถนนก็อย่างกับ
ดาวอังคาร ทำต้ังแต่ พ.ศ. ไหนแล้ว หมู่บ้านเล็ก ๆ อ่ะครับ หรือว่าหมู่บ้านของผม
มันไม่มีความสำคัญ ผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะครับ ส่ิงเหล่าน้ีท่ีผมไปดูมาแล้วผมได้ช้ีแจง 
และทำประชาคมมาอะไรก็ดี มาจากความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมก็มา 
นำเสนอ ถ้าท่านไม่ฟังพวกผม ไม่ฟังผม เท่ากับท่านไม่ฟังพ่ีน้องประชาชนเขานะครับ  
ตรงนี้ต้องตอบให้ชัดเจนเลย ผมเห็นท่านนายกเข้าไปในหมู่บ้านผมบ่อย ๆ แล้วผม 
ดีใจมากครับ เป็นเกียรติมากเลยครับ ผมมีความรู้สึกว่าท่านน่าจะเข้าใจในหมู่บ้าน 
ของผม ผมถึงบอกพ่ีน้องประชาชนเลย ผมบอกพ่ีน้องประชาชนของผมเสมอว่า 
ให้โอกาสท่านนายกก่อน ให้ท่านได้ทำ ท่านเข้ามาท่ีน่ีบ่อย ท่านต้องรู้ เพราะฉะน้ัน 
สิ่งที่ผมขอไปเนี่ย รับรองได้ท่านต้องพิจารณาให้ เพราะนี่คือเงินสะสม ไม่ใช่เงิน 
ข้อบัญญัติ เราจะใช้เงินในส่วนตรงนี้ เราต้องใช้ตอบโจทย์ในระเบียบฯ ข้อ 89 
ให้ได้ 3 ด้าน 4 ด้านอะไร ที่ท่านรองฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ผมไม่จำเป็นต้องชี้แจง 
อีกคร้ังหนึ่ง เพราะผมม่ันใจว่าทุกคนทราบอยู่แล้ว และส่วนท่ีผมทำโครงการเข้ามา 
เป็นไปตามน้ันเลยครับไม่ได้ผิดระเบียบอะไรเลย ถูกต้องตามน้ันเลย ตรงตามความ 
ต้องการพี่น้องประชาชนด้วย แต่ปรากฏว่ายังไงครับ ผอ.ก็ไปกับผม ปรากฏว่านี่  

 
/ผมจะไม่... 



-16- 
 
 
  ผมจะไม่พูดถึงทั้งหมดนะที่ผมเขียนเข้ามานี่ มีร่องน้ำกับแอสฟัลท์ติกทับในส่วนที่ 

เสียหาย แต่นี้ปรากฏว่าได้เฉพาะร่องน้ำ ได้ร่องน้ำตรงไหนทราบไหมครับ ได้ร่อง
น้ำ ตรงหน้าบ้านของท่านเลขาฯ ความเดือดร้อนในซอยตั้งเยอะแยะ นั่นแหละ 
ท่วมเลย ท่วมกันให้เห็นเลย รวมทั้งบ้านผมด้วย ท่วมเลยครับ เพราะมันไม่มีท่อ 
ระบายออกมา ผมไม่ใช่ว่าเขียนเฉพาะหรือว่าบอกให้ช่างทำเฉพาะหน้าบ้านท่าน 
เลขาฯ นะครับ ผมพูดได้ครับเพราะท่านอยู่ในห้องน้ี มันมีต้ังหลายจุด แต่ได้เฉพาะ 
ตรงนั้น ผมถามว่าตอบโจทย์อะไรไหมครับ ตรงนี้พี่น้องประชาชนเขาหลุดพ้นจาก 
ความลำบากไหมครับ หมู่บ้านผมเล็ก ๆ เองครับ ได้โปรดเถอะครับ ทำให้พ่ีน้อง
เขาเถอะครับ ผมคิดเสมอเลยว่าท่านนายกเข้ามาในหมู่บ้านผมเนี่ย ผมดีใจมาก
เลย เพราะท่านจะต้องเห็น ท่านจะต้องช่วยเรา เพราะท่านมาบ่อย ท่านต้องเห็น
เพราะว่าหมู่บ้านผมไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่ปรากฏว่าได้เฉพาะตรงนั้นน่ะครับ ไม่ได้
ตอบโจทย์อะไรเลย ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย 1.ท่านกำลัง
จะทำจ่ายขาดกันใช่ไหมครับ ทำเงินสะสมกัน ท่านทำไมไม่ปรึกษากับพวกสมาชิก
ล่ะครับ พวกผมนี่ยินดีครับถ้าท่านนายกบอกว่า สุทธิพงษ์มาหาพ่ีหน่อย หรือว่า
ขึ้นมาหาพ่ีหน่อย ผมด้วยความยินดีเลยครับ ผมจะไปทันทีเลยครับ ถ้าไปพูดถึง
เรื่องงานแบบนี้นะครับ ด้วยความยินดีเลยครับ และถ้าท่านนายกแนะนำแบบไหน  
ผมน้อมรับเลยครับ ถ้าเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนผมน้อมรับเลยครับ แต่นี่ 
ท่านก็ไม่เคยที่จะเรียกเราเข้าไป ท่านไปถามช่าง ผมจะบอกอย่างนี้ครับ โพรเซส 
ของการทำงานขององค์กรน้ีมันประกอบด้วย 3 กลุ่ม 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือเจ้าหน้าท่ี 
ที่นั่งกันอยู่นี่ครับ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานครับ กลุ่มที่ 2 คือฝ่ายบริหารครับ พวก 
ท่านนะครับ และกลุ่มที่ 3 ที่ชัดเจนเลยคือสภาฯ ครับ คือพวกผมครับ โพรเซส 
การทำงานมันอยู่อย่างนี้ครับ แล้วพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอะไร ผม 
บอกไป ท่านเป็นฝ่ายบริหาร ท่านนำเรื่องเข้าสภาฯ เลยครับ ท่านไม่ต้องไปกังวล 
ใด ๆ ท้ังส้ิน แล้วท่านไม่ต้องไปซอย ไม่ต้องไปลดคนนู้นเท่าน้ีเท่าน้ี ปล่อยให้เข้ามา 
ในสภาฯ แล้วเป็นหน้าที่ของสภา โพรเซส มันเป็นอย่างงี้จริง ๆ ครับ ปล่อยให้เป็น 
หน้าที่ของสภาฯ เขาพิจารณา แบบนี้ถึงจะถูกต้องครับ นี่ท่านกำลังหลงประเด็น 
หลงวิธีการทำงานนะครับ ผมต้ังข้อสังเกตอย่างงี้ครับ คือ 1. ทำไมท่านต้องไปซอย 
โครงการเหลือแค่ 4 แสนกว่าบาท 3 แสนกว่าบาท นี่เงินสะสม ท่านไม่ต้องซอย
หรอกครับ ทำตามความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ แล้วให้สมาชิกฯ เขา 
พิจารณาเอง เอาเข้ามาเลยครับ ตามที่พ่ีน้องเขาต้องการเลยครับ เอาเข้ามาเลย 
สมาชิกจะเป็นคนพิจารณาเอง ไม่ต้องไปซอยครับอย่างงี้ครับผมบอกอย่างงี้ครับ 
ในส่วนของศูนย์เด็กฯ นะครับ ลำดับที่ 1 กับที่ 2 แผนงานเดียวกันครับ แผนงาน 
เดียวกันเลยครับ ถ้าคนละแผนนี่ผมไม่ว่าครับ นี่แผนงานเดียวกันทำไมท่านต้อง
ซอย เป็น 69,000 กับ 460,000 แผนเดียวกันเลยครับ ไม่ต้องซอยครับ ทำไม 
ต้องซอย ถ้าซอยอย่างนี้ ผมยิ่งสงสัยใหญ่เลย ยิ่งมีคำถามเยอะแยะเลยเนี่ย แต่ละ 
โครงการนะครับดูซิครับไม่เคยเกินกว่า 5 แสนบาทเลย นี่เราทำเงินสะสมนะครับ  
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  ถ้าจุดไหนที่พอใจจริง ๆ หรือ 2 จุดจริง ๆ มันไม่ถึง 5 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 
แสน บาทเนี่ย ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ตามนั้น แต่นี่ความต้องการยังมีตั้งเยอะแยะ แต่ 
ท่านทำแค่เนี้ย อย่างบ้านผมเน ี่ย 320,000 บาท ความต้องการยังมีอีกเยอะแยะ 
ได้ก็ไม่ค่อยได้กะเขา อย่าไปพูดครับในส่วนของข้อบัญญัติคนละเรื่องครับ ข้อบัญญัติ 
คือข้อบัญญัติ สะสมคือเงินสะสมนะครับ ข้อสังเกตก็คือว่าทำไมต้องซอย แล้วทำไม 
ถึงไม่ทำตามที่พ่ีน้องประชาชนเขาต้องการ ทำไมต้องไว้ให้เหลือ 2 แสน 3 แสน 
4 แสน อย่างนี้ ทำก็ต้องทำให้มันเสร็จ ทำให้มันจบ เพราะเรากำลังใช้เงินสะสม 
ทำให้จบเลยครับ 3. ก็คือว่า ไม่ได้มีการปรึกษากับพวกผมเลย ปรึกษากับพวกผม 
หน่อยครับ ให้เกียรติพวกผมหน่อยครับ ผมยินดีนะครับถ้าเกิดท่านจะเรียกผม
ไปปรึกษา ด้วยความยินดีเลยครับ เพราะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน และ 
ผมถามอีกนิดครับ ท่านใช้ KPI ตัวไหนครับในการพิจารณาครับ ผมถามหน่อย ใช้ 
KPI ตัวไหนครับ ในการที่จะมาพิจารณาว่าหมู่บ้านนี้ทำแค่นี้พอ 230,000 บาท 
พอ ท่านใช้ตัวไหนครับ สำหรับผมเนี่ยผมใช้การมองและไปสัมผัสเลยครับ เพราะ
ผมลงพ้ืนท่ี ผมไปดูเลยครับ KPI ของผมคือไปดูพ้ืนท่ีเลยครับ ท่ีเกิดเลย แต่ละหมู่บ้าน 
ผมเดินเข้าไปดูเลย ตากแดดลงไปดูเลยครับ ลุยน้ำไปดูเลยครับ นี่คือ KPI ของผม 
แต่ KPI ของพวกท่านคืออะไรครับ ท่านใช้อะไรตรงไหนครับ เดี๋ยวตอบผมครับ 
ตอบผมชัด ๆ ครับ เพราะแน่นอนครับโครงการต่าง ๆ มันต้องมี KPI ในการวัดครับ 
ผมทำงานบริษัทผมก็ใช้ KPI ในการวัด KPI มีตั้งหลายอย่างท่ีใช้ในการวัด แต่ผมใช้ 
ตา แล้วก็ไปสัมผัสนะครับ ด้วยความเคารพนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมบอกได้เลย
ครับว่าท่านต้องไปทบทวนใหม่ แล้วมาคุยกัน จะได้แก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน
เขาได้ พวกผมนี่อยากจะทำใจจะขาด ไม่มีหรอกหมู่บ้านไหนที่ไม่อยากทำ แต่ทำ
แล้วเนี่ย ต้องให้มันตอบโจทย์เขาได้ ให้เขาได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ช่วยเขา 
ให้พ้นทุกข ์เพราะเราใช้เงินสะสม ไม่ได้ใช้เงินในส่วนของข้อบัญญัติฯ ข้อบัญญัติฯ 
เนี่ย จะได้ทำหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบ ที่ได้หรูหรากันเป็นล้าน ๆ นะครับ จะได้ทำ 
หรือเปล่าก็ไม่รู้ เงินจะเข้ามาหรือเปล่า หรือเงินเข้ามามีตัวอ่ืนที่เขาเดือดร้อนก่อน 
หรือเปล่า อะไรแบบนี้ แตน่ี่มันเป็นเงินสะสม เราใช้ได้เลย ขอบคุณมากครับ  

นายนิรันดร์ วิชาพูล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) และหัวหน้าส่วนนะครับผม กระผม นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

จะขอเพ่ิมเติมจากท่านสุทธิพงษ์อีกนิดหนึ่งครับ ก็คือท่านอธิบายได้สมบูรณ์แล้ว 
แต่ผมจะขอเพ่ิมเติม ก็คือยกตัวอย่างการซอย ซอยทำไม ซอยเพ่ืออะไร ผมจะ
ยกตัวอย่างโครงการของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 น ี่นะครับ ท่านเอาโครงการอะไรเข้า
ไปครับ หมู่ที่ 11 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 
(สายทางบ้านนางบัวลา ไปบ้านนางบัวไข) โครงการในแผนฯ ที่ผมทำมาเนี่ย ที่ผม
ส่งไปเนี่ย โครงการที่สรุปแผนโครงการพัฒนาหมู่บ้านประจำปี 2566 ผมส่งให้
มาเนี่ย ก็คือโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นผิวแอสฟัลท์ติกจากสี่แยก 
จากบ้านนางบัวไข ไปบ้านนางบัวลา โครงการเดียวกันเลยครับ แต่ผมทำไปถึง 
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  หน้าวัด เป็นรูปตัวยู แต่ท่านไปซอยออกจะทำแค่จากบ้านนางบังไข ไปบ้านนาง

บัวลา มันหายไปไหนครับเนี่ย นี่คือปัญหา ทางในบ้านผม กลางหมู่บ้านผม ท่าน
นายกขับรถผ่านไปทุกวัน ซึ่งมันก็เป็นเกียรติกับบ้านผม คือนายกไปบ้านทุกวันก็
เห็นปัญหาทุกวัน ชาวบ้านผมเขาก็คาดหวังว่า ท่านจะทำโครงการนี้ในงบเงินจ่าย
ขาด ท่านจะได้ทำถนนกลางหมู่บ้านให้ แต่ท่านกลับไปทำซอย ท้ังท่ีมันเป็นโครงการ 
เดียวกัน แต่ท่านไปซอยออก ทำไมท่านต้องซอยออกล่ะครับ นี่คือปัญหา อย่างถนน 
กลางหมู่บ้าน ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะผมพูดกับชาวบ้าน แต่พอผมได้รับเอกสาร 
ได้รับรายงานการประชุมแล้วเนี่ย ผมก็ไปปรึกษากับชาวบ้านของผมทันทีเลยว่านี่
นายกเอาโครงการอย่างนี้เข้าหมู่บ้านเรา พ่ีน้องเราว่ามันเหมาะสมไหมอย่างนี้ คน
หมู่บ้านผมคิดยังไง เขาคาดหวังกับนายกไว้เยอะ เพราะนายกไปฝากความหวังกับ
เขาไว้เยอะ ไปให้ความฝันกับเขาไว้เยอะ คนหมู่บ้านบุขี้เหล็กทั้ง 3 หมู่บ้าน คิดดู
ว่าโครงการนี้งบจ่ายขาดครั้งนี้ ที่ท่านทำลงไปยังไม่เท่ากับหมู่บ้านหนึ่งเลยครับ 
คน 3 หมู่บ้านรวมกันยังไม่ถึงล้านเลย บ้านอ่ืนได้ 2 แสน บ้านอ่ืนได้ 3 แสน อีก
บ้านอ่ืนได้ 4 แสนกว่า ทั้งที่ปัญหาดูซิครับ กลางหมู่บ้านอย่างนี้ เวลาพระบิณฑบาต 
ฝนตกมา ท่านขับรถผ่านไปทุกวัน ผมเห็นท่านไปทุกวัน ผมก็คิดว่าท่านจะทำเส้นนี้ 
ถ้าท่านทำเส้นนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรเลย นี่ขณะที่ยังไม่ใช่หน้าฝน เมื่อเช้าผมถ่ายมา 
น้ำขังอยู่อย่างนี้ ขนาดเป็นหน้าร้อนหรือหน้าแล้ง แล้วหน้าฝนจะขนาดไหน ผมน่ะ
ไม่ได้ว่าท่านหรอก แต่ว่าตามจริงแล้วน่ะ ผมเห็นท่านไปทุกวัน ท่านน่าจะเข้าใจ
ปัญหาได้ดีด้วยซ้ำไป ท่านเคยบอกกับผม เคยพูดในสภาฯ แห่งนี้ว่า ไม่เป็นไร งบ
ในข้อบัญญัติไม่ได้ ไม่เป็นไร บุขี้เหล็กไม่ได้ ไม่เป็นไร งบจ่ายขาดมี ผลสุดท้ายเป็น
ยังไงครับ ก็คืออย่างนี้ล่ะครับที่ปัญหาที่ชาวบ้านเขายังไม่เข้าใจว่าการแก้ปัญหา
ของเรามันถูกจุดไหม ชาวบ้านเขาก็คาดหวังว่าเราจะแก้ปัญหาให้ อย่ามาถามหา
ว่าทำไมไม่ทำประชาคมมาเลยครับ ผมทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว จนผมไม่อยากทำมาแล้ว 
เพราะทำมาแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะท่านรู้ปัญหาดีอยู่แล้ว แล้วการจัด
งบมาเนี่ย ท่านคิดอะไรอยู่ บางที่เขาไม่ได้ต้องการ ท่านก็เอาอะไรไปให้เขา สิ่งที่
เขาต้องการกลับไม่ตรงจุดที่เขาอยากได้ บางที่ได้ ได้จนล้นได้จนเหลือ ตรงไหนที่
ชาวบ้านเขาสัญจรเดินทางไปมา ใช้เส้นทางเป็นประจำทุกวัน แต่เอาไว้ทีหลัง หรือ 
ผมต้องรองบอะไรอีกครับ ต้องรอยังไง ขอบคุณครับ 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.แสลงพัน) กระผม นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สำหรับ

โครงการของหมู่ที่ 11 ตอนแรกจะใช้จ่ายเงินสะสมให้ แต่พอดีมีงบอุดหนุนของ
ทาง ส.ส. ที่จะทำโอเวอร์เลย์ กำหนดมาเลยว่าโอเวอร์เลย์พ้ืนที่ตรงไหนที่จะทำ  
โอเวอร์เลย์ได้ ให้นายกระงับโครงการที่จะดำเนินการเองไว้ก่อน เพ่ือที่จะเอา
โครงการนี้ (ถนนกลางหมู่บ้าน) ใช้งบ ส.ส. 7 ล้านกว่าบาท หมู่ที่ 11 ได้แน่นอน
ครับ ฉะนั้นผมจึงได้ตัดโครงการนี้ออกจากโครงการเงินสะสม และจะได้เอาเงิน
สะสมของเราไปใช้ในส่วนอื่น เพราะเราได้เงินงบ ส.ส. มาแล้ว 7 ล้านบาท 
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นายนิรันดร์ วิชาพูล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) และหัวหน้าส่วนนะครับผม กระผม นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  

 อยากจะเรียนว่า ถ้าเป็นในส่วนของงบ ส.ส. มันก็ไม่เกี่ยวกันกับงบจ่ายขาดนี่ครับ 
ก็ไปทำโครงการสำรองได้นี่ครับ 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร   สำหรับการจ่ายขาด  เงินในส่วนที่เหลือเราสามารถไปทำที่อ่ืนได้ เพราะเรา 
(นายก อบต.แสลงพัน) ได้งบตรงนี้มา เป็นผลกำไรนะครับ ถ้าเราเอาเงินของ อบต. เราไปทำ เสร็จแล้ว

เราไม่มีพ้ืนที่ที่จะทำโอเวอร์เลย์ คำว่าโอเวอร์เลย์คือต้องไปทับคอนกรีตเดิมเท่านั้น 

นายนิรันดร์  วิชาพูล    ท่านนายกคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าได้โอเวอร์เลย์แล้ว ก็คืองบจ่ายขาดก็ไม่ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) จำเป็นต้องได้ใช่ไหมครับ 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร   ก็ได้ไงครับ ก็ได้ตามนี้ไงครับ 
(นายก อบต.แสลงพัน)  

นายนิรันดร์  วิชาพูล    ครับ แต่กระผมบอกว่ามันไม่ตรงจุด ถ้ามันตรงจุดจริง ๆ สิ่งที่พวกผมอยาก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)  ได้นี่อย่างตัวนี้น่ะ ทำไมท่านไม่ทำ 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร    ตรงจุดตัวนี้ก็คือทางช่างและก็ทางแผน แล้วก็ท่านรอง ที่ผมปรึกษานะครับ 
(นายก อบต.แสลงพัน)  ไม่ใช่ผมทำไปเองโดยพลการ ทุกสิ่งทุกโครงการ อย่างเมื่อกี้นี้ที่ท่านสุทธิพงษ์ถาม 

ก็เหมือนกัน ทุกโครงการได้ยื่นให้ทาง ผอ.กองช่าง แล้วทีนี่ผมก็ได้เอาตัวนั้นมา 
เสนอว่าโครงการนี้ใช่หรือไม่ใช่ และทั้งท่านรองทั้ง 2 ท่าน และก็ท่านเลขาฯ ทุก
อย่างเป็นอำนาจของผมนะ 

นายนิรันดร์  วิชาพูล    ขออนุญาตครับท่าน ก็คือพวกท่านแค่ปรึกษากันเองกับรองฯ แล้วทำไม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) ท่านไมป่รึกษากับทางสมาชิกฯ ล่ะครับ ที่ลงพื้นที่น่ะครับ 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร    ก็โครงการที่พวกคุณทำขึ้นมาไงครับ เอาตัวนั้นไงครับมาเป็น เพราะพวกคุณ 
(นายก อบต.แสลงพัน) ก็นำเสนอ ผอ.กองช่าง ใช่ไหมครับ แต่ละโครงการที่ว่า 17 โครงการ หมู่บ้านใคร

จะเอาอะไรบ้าง ผมก็เอาจากตรงนั้น จากช่าง ช่างก็ได้รับโครงการเพิ่มเติมจากทุก
ท่าน  

นายนิรันดร์  วิชาพูล   คือความจริงแล้ว ถ้าพวกท่านจะทำน่ะทำได้ แต่ท่านต้องปรึกษาสมาชิกฯ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)  ด้วยซิครับว่ามันตรงจุดไหม ไม่ใช่ว่าคุณไปคุยกันเฉพาะช่าง กับฝ่ายบริหารของท่าน

เอง ท่านก็เห็นแต่ปัญหาของท่าน ท่านไม่เห็นปัญหาในหมู่บ้านจริง ๆ ว่าชาวบ้าน
เขาต้องการอะไร 

นายอัธยา  ทิพย์อักษร   ตรงจุดไหม ก็คือที่พวกท่านเสนอไง ก็คุณเอาโครงการให้กับช่าง ผมถาม 
(นายก อบต.แสลงพัน) ตรงนั้น ผมถามสิ่งที่พวกท่านนำเสนอตอนนั้นที่ประชุมครับ ก่อนที่มีการประชุม

นอกรอบให้แต่ละหมู่บ้านเอาโครงการตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมา 
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นายนิรันดร์  วิชาพูล   ทำไมท่านไม่เรียกสมาชิกฯ ไปชี้แจงล่ะครับ ทำไมท่านไม่เรียก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)   

นายอัธยา  ทิพย์อักษร   ก็เรียกให้มาคุยแล้วไงครับ ว่าแต่ละหมู่บ้านต้องการอะไร แล้วคุณก็เสนอ 
(นายก อบต.แสลงพัน)  โครงการของแต่ละหมู่บ้านมา อย่างเช่นหมู่ที่ 1 อยากได้น้ำประปา ก็เสนอโครงการ

ให้ช่าง ทีนี้ช่างออกไปสำรวจแล้วไม่ได้ ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโครงการนี้ แล้วนอกนั้น
ก็เหมือนกันทุกที่ ก็อย่างหมู่ที่ 16 เสนอมา ผมก็เลยว่าจำนวนเงินขนาดนี้ เราไม่ 
สามารถที่จะคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายนะครับ ทาง สตง. นี่เขาตรวจนะครับ ว่า 
จ่ายเยอะ เกิดอะไรขึ้นครับ ผมไม่อยากเสี่ยงหรอกครับ เพราะ สตง. คราวที่แล้ว
เขาท้วงมาแล้วในการจ่ายขาด ไม่ใช่ว่าจะจ่ายได้เลย ไม่ใช่นะครับ เข้าใจในการใช้
ระบบการเงินหน่อยนะครับ  

นายนิรันดร์  วิชาพูล   กระผมอยากจะเสนอว่าในโครงการที่ทำมาเนี่ย ทั้ง 21 โครงการของงบ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) จ่ายขาดนี้ ท่านนายกเอาเข้าก็ไม่ได้ปรึกษาสมาชิกฯ ปรึกษาแต่บริหารกับช่าง แต่

พออย่างนี้จะมาขออนุมัติจากสภาฯ จากสมาชิกฯ พวกผมดูแล้วนี่ บางโครงการ
ถามว่าเหมาะสมไหม เหมาะสมครับ บางหมู่บ้านสมควรทำไหม สมควรทำครับ 
แต่สิ่งที่พวกผมตระหนักและเห็นมาในฉบับนี้ ผมอยากจะให้ท่านกลับไปทบทวน 
กลับไปปรับปรุงใหม่ แล้วก็ไปขอเปิดวิสามัญกับท่านนายอำเภออีกครั้งหนึ่ง ถ้า 
ท่านไม่คุยกับสมาชิกฯ ก่อน แล้วท่านเอาเข้ามาอย่างนี้ ผมรู้ว่าเป็นอำนาจท่าน 
แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ท่ีอำนาจของสภาฯ ไม่ใช่อำนาจของบริหารนะครับ ผม
อยากจะขอมติให้ที่ประชุมนี้เลย ก็คือไม่ต้องพูดกันมากแล้ว ขอมติไปเลยว่าจะให้
ผ่านหรือว่าให้กลับไปปรับปรุง ทบทวนใหม่ นะครับผม ขอบคุณครับ  

นายสมทรง  วงศ์สาลี    ขอเชิญรองปลัดฯ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ) 

นางสาววิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(รองปลัด อบต.) ดิฉันนางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ใน

ส่วนของการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ก็จ่ายเป็นโครงการ ๆ ไป ในส่วนของการขอ
จ่ายเงินสะสมไป ก็แจ้งสมาชิกฯ ให้ทราบนะคะ ในส่วนว่าจะไม่อนุมัติทั้งหมดเลย
ก็แล้วแต่ทางท่านสมาชิกฯ คะ แต่ว่าในส่วนของการจ่ายเงินสะสมให้ท่านประธาน 
อ่านเป็นโครงการ ๆ นั้นไป แต่ละโครงการแล้วก็งบประมาณนะคะ ในระเบียบจะ
มาบอกว่าไม่ให้จ่ายเงินสะสมนั้น 

นายนิรันดร์  วิชาพูล   ในการจ่ายขาดเงินสะสมของปีที่แล้ว เราก็พิจารณาอนุมัติรวดเดียวเลยทุก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) โครงการ 
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นางสาววิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ์    ไม่สามารถทำแบบนั้นได้คะ ตามระเบียบคือต้องพิจารณาเป็นโครงการ ๆ  
(รองปลัด อบต.) แต่ละโครงการและงบประมาณคะ ในส่วนของการจ่ายเงินสะสม ในระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยล่าสุดวันที่ 31 ตุลาคม คะ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์    ตามที่กระผมพิจารณาดูโครงการที่ท่านนายกได้นำเข้ามา หลาย ๆ โครงการ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16)  เพ่ือนสมาชิกฯ ก็เห็นด้วย อย่างของศูนย์เด็กฯ นี่ผมก็ไม่ติดปัญหาอะไร เพียงแต่ว่า

อยากให้ไปรวมแผนหน่อย มันเป็นแผนงานเดียวกัน ตรงนั้นไปรวมให้เป็นแผนงาน 
เดียวกัน ไม่ต้องไปซอยแยก ซอยแยกเพ่ืออะไร แล้วอีกหลาย ๆ หมู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว 
ครับ ดูแล้วก็เป็นที่ชื่นใจแทน แต่ให้ไปทบทวนในส่วนของหมู่บ้านที่ไม่ได้ อย่างเช่น 
หมู่บ้านของผม และอีกหลาย ๆ หมู่บ้าน ที่มันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของพ่ีน้อง
ประชาชน เพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเขาได้ และ 
มันยังไม่เข้าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้จ่ายเงินสะสม ก็อยากให้ไปทบทวน
ตรงนี้ สรุปก็คือว่า ทั้งหมดทั้งปวงอยากให้กลับไปทบทวนก่อน แล้วมาปรึกษากัน 
โครงการที่ดีอยู่แล้วท่านก็นำเข้ามาใหม่เหมือนเดิม ไม่ได้ตกไป ก็เหมือนเดิม ส่วน
โครงการที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ตอบโจทย์ของพ่ีน้องประชาชน ก็นำไปแก้ไข หรือ
จะเรียกให้พวกผมไปคุยกัน แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วก็นำเข้ามาใหม่ หลังจากนั้นก็มาลง
มติ จะลงแบบทั้งหมดหรือจะลงแบบรายโครงการก็ไม่ใช่ปัญหา จริง ๆ แล้ว ระเบียบ 
ไม่ได้เขียนถึงขนาดนั้น ผมรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง แผน A ไม่ได้เขียน 
ถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะลงมติทีละโครงการก็ได้ หรือลงมติรวมทุก
โครงการทีเดียวก็ได้ ถ้าเราเห็นว่ามันสมบูรณ์ แล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า 
มันตอบสนองต่อพ่ีน้องประชาชนได้ เราก็รวบทั้งหมดเลยก็ได้ หรือถ้าเราดูแล้ว 
เราจะยกเป็นโครงการก็ได้ แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยกทั้งหมดเลยก็ได้ หรือว่า 
จะเป็นทีละโครงการก็ได้ อันนี้กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ตกนะครับ อย่างที่ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 15 หรือของศูนย์เด็กฯ อันนี้ตอบโจทย์เขาครับ เราไม่ให้ตกครับ 
เอาเข้ามาใหม่ พร้อมกับของผมด้วย ไม่ใช่ว่าทำร่องน้ำเฉพาะแบบนั้น ร่องน้ำเนี่ย 
มันต้องผันน้ำไปที่จุดผันน้ำ แต่ผมให้ทำตรงนั้นเพราะเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ท่ีมันท่วมตรงน้ัน อย่างน้อยมันก็มีทุ่งนาเป็นจุดผันน้ำ แต่จุดประสงค์ท่ีจะให้ผันน้ัน 
จริง ๆ เนี่ย ไม่ได้เอาเข้ามาเนี่ย ที่เขาเดือดร้อนอยู่ตามซอยเนี่ย เพราะฉะนั้นไป 
ทบทวนตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้เข้ามา จะพูดคุยกับพวกผมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ไม่เป็น 
ปัญหา เพราะมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผมด้วยความยินดีเลยครับ ถ้า 
ไปคุยกันเร่ืองน้ีนะครับ เสร็จแล้วก็นำเข้ากันมาใหม่ โครงการที่ดีอยู่แล้ว เราก็เอา
เข้ามา แล้วเราก็มาคุยกันใหม่ แบบนี้ครับที่บอกให้ไปทบทวน ไม่จำเป็นจะต้อง
วันนี้ต้องลงมติเลย ไม่จำเป็นครับ วิสามัญยังเปิดได้อีก ตรงน้ีถ้าผ่านการอนุมัติจาก 
สภาฯ แล้ว ท่านก็ไปขอกับนายอำเภอขออนุมัติจ่าย แต่ต้องผ่านสภาฯ ก่อน อันที่ 
ท่านขอมาเนี่ย คือขอเปิด ไม่ได้ขอเบิกเงินนะครับ ขอเปิด เดี๋ยวพอสภาฯ เขาผ่าน
ให้ อย่างเช่น วันนี้ถ้าทั้งหมดตอบโจทย์ของพ่ีน้องประชาชนได้ ช่วยเหลือพ่ีน้อง 
ประชาชนได้ แบ่งเบาภาระเขาได้ แก้ไขตรงนั้นได้ เขาก็อนุมัติ พออนุมัติเสร็จแล้ว 
ท่านก็ไปขออนุมัติจากนายอำเภอ โพรเซสมันเป็นแบบนี้ ขอบคุณมากครับ 
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นายสมทรง  วงศ์สาลี    เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 พูดถึงว่าเกี่ยวกับเงินจ่ายขาด 
(ประธานสภาฯ)  เงินสะสมของเรา ก็คือจะพิจารณาทีละข้อก็ได้หรือรวมก็ได้ แต่ถ้าเรามีการอภิปราย

หลาย ๆ ข้อ เราก็จะต้องขอทีละข้อ เพราะยังมีบางข้อที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรง
จุด ก็อาจจะหยุดไว้ก่อน ก็ตามที่สภาฯ ของเราเห็นอย่างนั้น อันไหนที่ผ่านก็ให้ทำ 
ให้เห็นชอบไปเลย 

นายนิรันดร์  วิชาพูล    ตามท่ีท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมอย่างนั้น แล้วถ้าหมู่บ้านไหนที่ยัง 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) ไม่ตรงจุดตรงเป้า ท่านจะเอางบไหนมาการันตีให้เขาว่าเขาจะได้ทำครับ ถ้าทำทีละ 

โครงการอย่างนี้ จะการันตีได้อย่างไรว่าเขาจะได้งบมาพัฒนา ผมต้องการให้กลับไป 
ทบทวนทั้งฉบับ แล้วเอาเข้ามาใหม่พร้อมกัน ทำไปพร้อมกัน พัฒนาไปพร้อมกัน 
ผมก็อยากพัฒนาบ้านผม ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากจะพัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง
เหมือนกัน แล้วทำไมต้องมาเลือกเป็นบางโครงการ ถ้าเกิดให้ผ่านไปแค่ 5 หมู่บ้าน 
แล้วอีก 12 หมู่บ้านก็ไม่ได้ทำในรอบนี้ ทำไมไม่พัฒนาไปพร้อมกัน ผมขอให้ท่าน
ทบทวนทั้งฉบับ โครงการไหนที่ดีอยู่แล้ว ก็เอาเข้ามาใหม่ บางโครงการที่ขาดตก
บกร่องอย่างของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดของเขา ก็ไปแก้ไขเพ่ิมเติม
เข้ามา ทำให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเขา ขอบคุณครับ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี    ก็ตามระเบียบนะครับ จะอธิบายให้สมาชิกฯ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
(ประธานสภาฯ) การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขออนุมัติจากทางท่านนายอำเภอ ในการเปิดวิสามัญ 

ถ้าเปิดไปแล้วท่านอนุมัติมา ให้เราเสนอโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น 
ตามที่ญัตติของผู้บริหารยื่นเข้ามาในสภาของเรา ก็ให้เราอนุมัติโครงการตามที่
เหมาะสม ให้สมาชิกของเราพิจารณาว่าโครงการนี้เหมาะสมไหม โครงการไหนยัง
ไม่เหมาะสมเราก็ยังสามารถเปิดวิสามัญครั้งใหม่ได้ และก็ปรับใหม่ได้ 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์    ตามท่ีสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาแต่ละโครงการไปแล้ว 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) นั้น กระผมเห็นว่าตามที่สมาชิกสภาฯ บางท่านได้แนะนำ กระผมว่าก็ไม่น่าจะผิด

อะไร เราก็บันทึกการประชุมไปว่า มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่ตรงเป้าตรงประเด็น ไม่
ตอบโจทย์ชาวบ้านที่เขาได้ทำประชาคมมา ทางสภาฯ มีมติให้ทบทวนใหม่ แล้วก็
ยื่นขอเปิดวิสามัญจากนายอำเภออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหาร 
ได้ปรึกษาหารือกัน เสนอโครงการที่ตรงตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์    ตามท่ีท่านนายกฯ ไดน้ำโครงการทั้งหมดเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้เล็งเห็น 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16)  ความสำคัญ เพียงแต่ว่าที่พวกกระผมท้วงติง เนื่องจากยังไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ เพราะเรากำลังใช้เงินสะสม การใช้เงิน
สะสมต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องรีบร้อนยกมือกันในวันนี้ 
ไปทบทวนไปคิดกันให้รอบคอบ ยิ่งท่านกลัว สตง. ตรวจสอบ ท่านต้องยิ่งใจเย็น 
ๆ อย่างบ้านผมเนี่ย ถ้าจ่ายขาดในลักษณะแบบนี้ มันตอบโจทย์ในเรื่องของความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเขาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นข้อบัญญัติ เข้าใจได้ครับว่าจะ 
 2 แสนหรือ 2 หมื่น ได้หมดครับ ตามความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้าน เพราะเงิน 

/เรามนี้อย... 
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  เรามีน้อย ท่านนายกอาจจะมองว่าตรงนู้นสำคัญกว่า ท่านก็อาจจะเอาไปจ่ายตรง
นู้น 5 หมื่น ตรงนู้น 3 หมื่น อย่างนั้นน่ะก็เข้าใจครับ แต่คราวนี้เรากำลังพูดถึง
เรื่องเงินสะสมที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใน อย่าไปเร่งด่วน อย่างหมู่บ้าน
ผม ก็ยังตอบโจทย์ของพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ ถ้าจ่ายขาดขณะนี้ ได้ร่องน้ำแค่ช่วง
นั้น กระผมเห็นว่ายังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ และก็ยังไม่เป็นไปตามการใช้จ่าย 
เงินสะสม ก็เลยจะขอให้กลับไปทบทวนหรือจะปรึกษาหารือกันก่อนอีกครั้งหนึ่ง 
มาคุยกันก่อน หลายโครงการกระผมก็เห็นดีด้วย แต่อย่างให้แก้ไขแล้วนำกลับมา
เข้าใหม่พร้อม ๆ กัน กระผมหวังว่าที่ประชุมคงพอจะเข้าใจนะครับ กระผมเกรง
ว่าโครงการที่พร้อม โครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน ถ้าอนุมัติไป
แล้ว โครงการส่วนที่เหลือ กระผมก็กลัวว่าจะไม่ถูกนำเข้าสภาฯ อีก เลยอย่างให้
คิดกันอย่างรอบคอบ ไม่ต้องรีบร้อนครับ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี    ตามระเบียบฯ ของเรา ที่ขออนุมัติเปิดวิสามัญต่อนายอำเภอ เราต้องขอมต ิ 
(ประธานสภาฯ)  นะครับ ในโครงการต่าง ๆ ถ้าเราขอเปิดวิสามัญแล้ว ไม่ขอมติเลย แบบนี้ไม่ได้นะ

ครับ ต้องขอมตินะครับ โครงการไหนผ่านก็ดำเนินการต่อ โครงการไหนไม่ผ่านก็
ขออนุมัติเปิดวิสามัญอีกครั้งหนึ่ง โครงการไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็นำเข้าสภาฯ 
ในครั้งถัดไป โครงการไหนทีเ่ห็นสมควรก็อยู่ที่สมาชิกสภาฯ ของเรานะครับ 

นายชัยพร  ชินไธสง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  กระผมนายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามท่ีท่านสาคร ประทุม สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 15 ได้สอบถามขนาดกว้างยาวของโครงการที่ 14 โครงการปรับปรุง 
ถนนดินลงหินคลุก กระผมได้ข้อมูลมาแล้วครับ ขอแก้รายละเอียดโครงการที่ 14 
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 
3.5 เมตร เป็นขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวจาก 265.00 เมตร เป็น 1,450.00 
เมตร ปริมาณคลุกไม่น้อยกว่า 580.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณเท่าเดิมครับ 
310,000.00 บาท ขอบคุณครับ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี   ลำดับต่อไปจะขอมติ ข้อ 3.2 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสาร 

ประกอบการพิจารณาที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
โครงการ ต่อที่ประชุมจำนวน 21 โครงการ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม 
หรืออภิปราย เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี จะขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใด
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ... 

 
 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 
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1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคก
ใหม่ - ทุง่นา (สวนนายเสือ ประทุม ถึง นานายบุญเมือง ฝาคำ)  
  - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 283096 E 1660009 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 283144 E 1660269 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 265.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.75 ลูกบาศก์เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
(งบประมาณ 45,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคกใหม่ - ทุ่งนา (สวนนายเสือ ประทุม ถึง นานาย
บุญเมือง ฝาคำ) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  2. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 (สาย

ทางบ้านหนองระนาม - ที่นานางอำพล สีดา - ป่าช้าบ้านหนองตาหล่า - ถนน 
226)   

   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 281713 E 1656064 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 281928 E 1657258 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,230.00 
เมตร สูงจากระดับทุ่งนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 750,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน
หนองระนาม หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านหนองระนาม - ที่นานางอำพล สีดา - ป่า
ช้าบ้านหนองตาหล่า - ถนน 226) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง  

 
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 (สายทาง

บ้านนายสุครีพ สุมาลี - ป่าช้า)  
    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 282785 E 1659351 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 282794 E 1659165 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  

  (งบประมาณ 400,900.- บาท) 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองสรวง หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายสุครีพ สุมาลี - ป่าช้า) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
  
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5  

(สายทางบ้านนางนภาพร คิดการ - บ้านนางปราณีต หาดี) 
   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 284745 E 1661403 จุดสิ้นสุดโครงการ            

พิกัด N 284888 E 1661390 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   

  (งบประมาณ 234,200.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5  (สายทางบ้านนางนภาพร คิดการ - บ้านนางปราณีต 
หาดี) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง  
 
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทาง

บ้านนายอัคคี แพทย์มด - บ้านนางวิชุดา จันที) 
   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 279572 E 1655868 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 279593 E 16555950 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร               
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   

  (งบประมาณ 236,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
บุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายอัคคี แพทย์มด - บ้านนางวิชุดา จันที) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง  
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  6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนน คสล.

บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 (ต่อท่อระบายน้ำเดิมถึงท่ีนานายอดิศักดิ์ ทองพราว) 
   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1661664 E 284118 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 1661661 E 284069 ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 41 ท่อน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 115,200.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายถนน คสล. บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 (ต่อท่อระบายน้ำเดิมถึงที่นา 
นายอดิศักดิ์ ทองพราว) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองตาหล่าไปหนองหว้า

(ต่อของเดิม)  
   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1656504 E 282829 จุดสิ้นสุดโครงการ 

N 1656357  E 282887 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 322,500.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หนองตาหล่าไปหนองหว้า (ต่อของเดิม) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  8. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 
   - ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 335 ท่อน 

จำนวนบ่อพัก 38 บ่อ ขยายถนน คสล. กว้าง 5.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 935.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 1,551,000.- บาท) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 
  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 

 
  9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สอง

ข้างทางบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านนางสมจิตร พิมพ์โคตร ถึง
สี่แยกกลางหมู่บา้น) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 280423 E 1657945 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 280583 E 1658001 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 948.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 282 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 1,524,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
รางระบายน้ำ คสล. สองข้างทางบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางบ้าน
นางสมจิตร พิมพ์โคตร ถึงสีแ่ยกกลางหมู่บ้าน) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางถนนข้างทวีกิจบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ)  
    - จุดเริ่มตน้โครงการพิกัด N 280529  E 1658100 จุดสิ้นสุดโครงการ

พิกัด N 280455 E 1658048 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 165.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 450,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
รางระบายน้ำ คสล. บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางถนนข้างทวีกิจ
บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
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  11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ

ขยายถนน คสล. บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางหน้า อบต.แสลงพัน - 
ศาลาประชาคมสามแยกบ้านสี่เหลี่ยมเจริญไปบ้านบุขีเ้หล็ก) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 280581 E 1657822 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 280417 E 1657833 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 232 ท่อน 
และขนาด 0.60 เมตร จำนวน 204 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 2,112,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนน คสล. บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สาย
ทางหน้า อบต.แสลงพัน - ศาลาประชาคมสามแยกบ้านสี่เหลี่ยมเจริญไปบ้าน     
บุขี้เหล็ก) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  12. โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยบุก้านตง บ้านบุกา้นตง หมู่ที่ 12 
   - จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด N 1661676 E 281813 ท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  

  (งบประมาณ 450,000.- บาท) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยบุก้านตง บ้าน 
บุก้านตง หมู่ที่ 12 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.

บ้านสามเขย หมู่ที่ 13 (ต่อตัวเดิมบ้านนางบังอร ถอนอก ถึงบ้านนายบัญชา  
เขตหนองบัว)  

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1659118 E 279449 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 1659121 E 279387 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 112,200.- บาท) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด คสล.บ้านสามเขย หมู่ที่ 13 (ต่อตัวเดิมบ้านนางบังอร ถอนอก 
ถึงบ้านนายบัญชา เขตหนองบัว) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  14. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 (สายทาง

บ้านโคกใหม่พัฒนา - ลำห้วยแสลงพัน ศาลปู่ตา (หลังวัดโคกใหม่คงคาราม) 
ถึงลำห้วยแสลงพัน (คลองอีสานเขียว)) 

   - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 283257 E 1659747 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกดั N 284341 E 1659028 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 580.00 ลูกบาศก์เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 310,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านโคกใหม่พัฒนา - ลำห้วยแสลงพัน ศาลปู่ตา 
(หลังวัดโคกใหม่คงคาราม) ถึงลำห้วยแสลงพัน (คลองอีสานเขียว)) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  15. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ

ขยายถนน คสล. บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที ่16 (ภายในหมู่บ้าน)  
    - จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 1662336 E 281739 จุดสิ้นสุดโครงการ

พิกัด N 1662270 E 281729 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 71 ท่อน บ่อพักจำนวน 9 บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน (งบประมาณ 321,000.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนน คสล. บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 (ภายใน
หมู่บ้าน) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
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  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา      

หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านนายลำไพ ศรีอำนาจ ไปท่ีนานายประวิทย)์  
    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1655885 E 280671 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 1655834 E 280168 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 487,600.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน  
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านนายลำไพ ศรีอำนาจ ไปที่นานาย
ประวิทย์) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  17. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 (สายทางบ้าน

นางบัวลา ไปบ้านนางบัวไข)   
    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1655812 E 279955 จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด N 1655924 E 280000 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 361,500.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านบุขี้เหล็กใหม่ 
หมู่ที ่11 (สายทางบ้านนางบัวลา ไปบ้านนางบัวไข) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 

 
  18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนน คสล.

บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยศิริภัทร์ 4 บ้านนายชาติชาย วงศ์คำ - 
บ้านนายอุทิศ หมอนยาว) 

    - จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 1661937 E 284048 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 1661960 E 283908 ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 135 ท่อน
พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 476,200.- บาท) 
 

/มติทีป่ระชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กและขยายถนน คสล.บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยศิริภัทร์ 4 บ้าน
นายชาติชาย วงศ์คำ - บ้านนายอุทิศ หมอนยาว) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 

 
  19. โครงการต่อเติมรั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสลงพัน (แห่งที่ ๑)  
   - ขนาดสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 88.00 เมตร ตาม

รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  (งบประมาณ 69,700.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการต่อเติมรั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านแสลงพัน (แห่งที่ ๑) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 
 
  20. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสลงพัน 

(แห่งที่ ๑) บ้านแสลงพัน หมู่ที ่7  
    - ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.90 เมตร 

และขนาดกว้าง 6.70 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

  (งบประมาณ 468,900.- บาท) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านแสลงพัน (แห่งที่ ๑) บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 8 เสียง 

 
  21. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสลงพัน 

(แห่งที่ ๒ วัดศรีสวัสดิ์) บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 
   - ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.17 เมตร 

ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  (งบประมาณ 495,600.- บาท) 
 
 

/มติที่ประชุม... 






